

# หนังสือพิมพ์น้ำมัน

ฉบับที่ 82 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2017

## น้ำมันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรักและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

ค่ายภาคฤดูร้อนน้ำมันปี 2017 มีผู้คนเข้าร่วมจาก 37 ประเทศทั่วโลก



จากวันที่ 7 ถึง 10 สิงหาคม มีการจัดค่ายภาคฤดูร้อนน้ำมันปี 2017 ขึ้นที่ตึกอภยูซานริสอร์ทในมูจู่ จังหวัดจอนบัก โดยมีศิษยาภิบาลอ่าวโสคร.แจร์อ็อก ลีเป็นนักเทศน์ ค่ายครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.และบีซีโอป ศิษยาภิบาลและผู้เชื่อราว 1,100 คนจาก 37 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

หัวข้อประจำค่ายคือ “ฤทธิ์อำนาจ” ซึ่งนำมาจากยอห์น 14:12 และมีการล่ามเป็นภาษาต่างๆ พร้อมกัน 13 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ภาษาฮินดี ภาษาทมิฬ ภาษาตากาล็อก ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามองโกเลีย และภาษาเวียดนาม เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีการให้บริการล่ามภาษามือในเก้าภาษาสำหรับสมาชิกที่หูหนวกทั้งจากในและต่างประเทศเกาหลี คนเหล่านี้ ประกอบด้วยชาวเกาหลี ชาวมาเลเซีย ชาวไทย ชาวคีร์กีซสถาน ชาวคีร์กีซสถาน ชาวคาซัคสถาน ชาวอุซเบกิสถาน ชาวโครเอเชีย และชาวจีน

การอัศจรรย์: พายุไต้ฝุ่นเปลี่ยนเส้นทางและอุณหภูมิได้รับการควบคุม

ก่อนการจัดค่าย พายุไต้ฝุ่นโนรู (พายุไต้ฝุ่นลูกที่ห้าของฤดูกาล) กำลังมุ่งหน้ามายังเกาหลีใต้ พยากรณ์อากาศรายงานว่า ในวันที่ 7 สิงหาคม พายุลูกนี้จะมีอิทธิพลโดยตรงกับบางพื้นที่ของประเทศและส่งผลกระทบต่อทางอ้อมกับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักทั่วประเทศเกาหลี ในวันที่ 3 สิงหาคม ดร.ลีอธิษฐานขอให้พายุไต้ฝุ่นสลายตัวไปหรือเปลี่ยนเส้นทางหลัง จากนั้น พายุลูกนี้เริ่มมุ่งหน้าไปทางตะวันออกมากกว่าที่คาดเอาไว้ซึ่งส่งผลให้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศเกาหลี ในวันที่ 4 สิงหาคม ท่านอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งและเส้นทางของพายุอยู่ห่างไกลจากคาบสมุทรเกาหลีออกไปอีก 100 กิโลเมตรและอ่อนตัวลงเช่นกัน

เหมือนที่ ดร. ลีกล่าวใน ช่วงการนมัสการในวันที่ 6 สิงหาคม อุณหภูมิอยู่ในราว 25 ถึง 26 องศาเซลเซียสในสถานที่จัดค่ายผ่านการอัศจรรย์ที่ทำให้เกิดอากาศที่เย็นสบายและเมฆปกคลุมยิ่งกว่านั้น แม้มีการออกประกาศเตือนเรื่องคลื่นความร้อนทั่วประเทศ มูจู่เป็นสถานที่แห่งเดียวที่ได้รับการยกเว้นหลังจากกิจกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้นลง ในวันที่ 10 สิงหาคม อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

มากกว่า 30 องศาเซลเซียสและสมาชิกมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า ผู้ทรงปกป้องน้ำมันอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่พระองค์ทรงปกป้องคนอิสราเอลในโกเชน

**ฤทธิ์อำนาจอย่างยิ่งใหญ่: โรคต่างๆ ได้รับการรักษาและโลกฝ่ายวิญญาณได้รับการเปิดเผย**

ในช่วงสัมมนาในวันแรก ดร.ลีเทศนาเกี่ยวกับพระเจ้าภายใต้หัวข้อ “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ” (ยอห์น 4:24) ท่านกล่าวว่าสำหรับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ พระองค์ทรงรู้จักจิตใจของมนุษย์ และพระองค์ทรงต้องการให้เขาเข้าสู่ฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์และอยู่ในสงาราศีที่รุ่งเรืองที่สุด

ในการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้า ผู้คนถวายคำยกย่องสรรเสริญและคำอธิษฐานแห่งการกลับใจ จากนั้น ดร.ลีอธิษฐานเผื่อผู้เข้าร่วมและผู้ชมรายการโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.และผู้ที่เขา ร่วมผ่านอินเทอร์เน็ตทุกคนเพื่อความคิดในแง่ลบและพลังแห่งความมืดจะถูกขับออกไปจากเขา จิตใจดั้งเดิมของเขาจะได้รับ การสร้างขึ้นใหม่ และเขาจะสามารถ

มีความเชื่อฝ่ายวิญญาณเพื่อนำคำตอบลงมา ท่านอธิษฐานเพื่อขอให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเผาผลาญโรคภัยและความป่วยไข้ทุกชนิดด้วยเช่นกัน เพื่อว่าโรคเมเร็งและอาการป่วยทางจิตทุกประเภทจะได้รับการรักษาให้หายแม้กระทั่งเหนือพื้นที่และกาล เวลา

ในค่ายครั้งนี้ คำอธิษฐานของดร.ลีที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจทำงานร่วมกับความสว่างและสุริยคติดั้งเดิมโดยเฉพาะ และผู้คนที่ถูกผีเข้าต่างก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ในขณะที่เห็นผู้คนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ สมาชิกหลายคนสามารถเห็นและรู้ว่าสามารถขานล่องลอยผู้คนให้ทำบาป ทำให้เขาฆ่าตาย และนำเขาไปสู่สุคติอย่างไรในวาระสุดท้าย พระเจ้าทรงสำแดงสิ่งนี้เพื่อจะนำสมาชิกให้ดำเนินชีวิตด้วยพระคำและดำเนินชีวิตที่ขมขื่นพระเจ้า

นอกจากนั้น หลายคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ ของเขาซึ่งรวมถึงอาการกระดูกหัก อาการชาตามใบหน้า อาการบวมหน้า ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ และอาการหูหนวกกลับฟื้น นอกจากนั้นยังมีสมาชิกหูหนวกหลายคนเริ่มได้ยินเสียงเช่นกัน

# การจัดเตรียมในการที่พระเยซูทรงสวมมงกุฎหนาม



ศิษยาภิบาลอาวูโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“พวกทหารจึงนำพระองค์ไปข้างในราชสำนัก  
คือที่เรียกว่าศาลาปริ โทเรียม แล้วเรียกพวก  
ทหารทั้งกองให้มาประชุมกัน เขาเอาเสื้อสี  
ม่วงมาสวมพระองค์ เอาหนามสานเป็นมงกุฎ  
สวมพระเศียรพระองค์”  
(มาระโก 15:16-17)

มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป พระเยซูเสด็จมาในโลกและแบกรับเอา  
ความทุกข์ทรมานมากมายเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาปของเขา ถ้า  
เราคิดถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราในรายละเอียดเราก็สามารถรู้ถึง  
ความกล้ารักแห่งความรักของพระเจามากยิ่งขึ้นและดำเนินชีวิตคริสเตียน  
ที่กระตือรือร้น ตอนนี้อย่าให้เราละเลืกลงไปในการจัดเตรียมในการที่  
พระเยซูทรงสวมมงกุฎหนาม

## 1. เหตุผลที่พระเยซูทรงสวมมงกุฎหนามและหลังพระโลหิต

ในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้า การที่พระเยซูทรงสวมมงกุฎ  
แห่งเกียรติและสง่าราศีถือเป็นสิ่งที่มีเหตุผล อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลาง  
ความทุกข์ทรมานของพระองค์พระเยซูทรงสวมมงกุฎที่มีหนาม  
แหลมคม เมื่อหนามที่ขยาและแข็งทิ่มแทงพระเศียรของพระเยซู ความ  
เจ็บปวดของการที่หนามที่ขยาของพระองค์ทิ่มแทงความทุกข์ทรมานกับโลหิต  
ที่ไหลทะลักออกมาจากโรคพระพิศมัยของพระองค์ เหตุใดพระเยซูจึง  
สวมมงกุฎหนามและหลังพระโลหิตของพระองค์ เหตุผลก็เพื่อการยก  
โทษความบาปของมนุษย์ที่กระทำด้วยความคิดของเขา

ภายในสมองของมนุษย์มีระบบความทรงจำที่สะสมและประยุกต์  
ใช้ความรู้ ข้อมูลทั้งหมดที่บุคคลได้เห็น ได้ยิน และได้เรียน รู้มาตั้งแต่  
เกิดจะถูกสะสมไว้ในความรู้สึกในระดับหนึ่งและสิ่งนี้คือ “ความรู้”  
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนได้รับการอบรมเลี้ยงดูและ  
การศึกษาจะแตกต่างกันออกไป แมคนสองคนจะได้รับการศึกษาจาก  
บุคคลคนเดียวกันในสภาพแวดล้อมเหมือนกัน ความรู้สึกที่แต่ละคนใช้  
ในการซึมซับเอาข้อมูลนั้นจะแตกต่างกันและเพราะเหตุนี้ผู้คนจึงมีค่า

นิยมและมาตรฐานที่เขาใช้ในการแยกแยะความคิดและความชั่วแตกต่างกัน

“ความคิด” เป็นการถอดแบบของความรู้ตามความต้องการ เพราะ  
ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่แตกต่างกัน ผู้คนจะคิดแตกต่างกันแม้เขาจะเป็น  
พยานในเหตุการณ์เดียวกันก็ตาม ความแตกต่างนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไม  
วัฒนธรรมของประเทศที่คุณได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาจึงกลายเป็น  
หัวข้อของการวิพากษ์วิจารณ์ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง กล่าวคือ สิ่งที่คุณ  
เรียนรู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องทางค่านิยมวัฒนธรรมในประเทศของคุณอาจ  
ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในอีกประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ เนื่องจาก  
ความคิดของคุณส่วนใหญ่ในโลกถูกครอบครองโดยชาตนา บอยครั้ง  
ความคิดเหล่านั้นจึงขัดแย้งกับความจริง

ยกตัวอย่าง เมื่อบางคนได้รับการยกย่อง ชาตนาครอบครองความ  
เท็จและทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจหรือท้อใจ ถ้าคุณมีเฉพาะความรู้ที่  
เป็นของความจริง ชาตนาจะไม่สามารถควบคุมความคิดของเขา เขา  
สามารถชื่นชมยินดีในความจริงอยู่เสมอ ดังนั้นเราควรฟังพระคำของ  
พระเจ้าอย่างพากเพียรและทำให้พระคำเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณ เรา  
สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการนำการพระเจาช่วยวิญญาณและ  
ความจริงและยอมรับเอาพระคำของพระเจ้าด้วยใจที่พูดว่า “ใช่แล้ว”  
และ “อามน” เท่านั้น

## 2. วิธีละทิ้งความบาปที่ทำความคิดและการมีความคิดฝ่ายวิญญาณ

เมื่อฟังพระคำของพระเจ้า บางคนจะพูดว่า “อามน” ถ้าคำเทศนา  
นั้นตรงกับความคิดของเขา อย่างไรก็ตาม ถ้าคำเทศนาไม่ตรงกับความรู้  
หรือประสบการณ์ของเขา เขาอาจไม่พร้อมที่จะยอมรับเอาพระคำนั้น

เราพบภาพเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งพระเยซูตรัสกับสาวก  
ของพระองค์เกี่ยวกับการจัดเตรียมเรื่องการเบกกางเขนของพระองค์  
และเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ไหนเหตุการณ์นั้นอยู่ทางไกลจาก  
พระองค์เกิด” สิ่งนี้อาจฟังดูเหมือนเป็นการพูดอย่างมีน้ำใจของสาวก  
คนหนึ่งทีพูดออกมาด้วยความรักที่มีต่อพระอาจารย์ของเขา แต่คำพูด  
ของเปโตรเป็นผลของวิถีคิดฝ่ายเนื้อหนังของเขาซึ่งมุ่งที่จะขัดขวางไม่  
ให้หน้าพระทัยของพระเจ้าสำเร็จลุล่วง เพราะเหตุนี้พระเยซูจึงตำหนิเขา  
และตรัสว่า “อาชชาตินา จงถอยไปข้างหลังเถิด เจ้าเป็นเครื่องขัดขวางเรา  
เพราะเจ้ามิได้ติดตามพระดำริของพระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์”  
(มัทธิว 16:23)

เหมือนที่บันทึกไว้ ความคิดที่ต่อสู้กับพระประสงค์ของพระเจ้าเป็น  
ความคิดฝ่ายเนื้อหนัง สำหรับผู้คนฝ่ายเนื้อหนัง วิถีคิดแบบเนื้อหนังอาจ  
ฟังดูฉลาดและดีงาม แต่สิ่งนี้เป็นศัตรูกับพระเจ้าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
ใครกับพระองค์ โรม 8:7 กล่าวไว้ว่า “เหตุว่าใจซึ่งป็นอกเนื้อหนังนั้นก็เป็น  
ศัตรูต่อพระเจ้า เพราะหาได้อยู่ใตบังคับพระราชาบัญญัติของพระเจ้าไม่  
และที่จริงจะอยู่ใตบังคับพระราชาบัญญัตินั้นไม่ได้” พูดอีกอย่างก็คือ เรา  
ต้องละทิ้งความคิดและความรู้และขอมูลฝ่ายเนื้อหนังทั้งหมดที่เรามีไว้  
ถูกต้องมานานถ้านั้นขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้า (2 โครินธ์  
10:5)

นับตั้งแต่พบกับพระเจ้าผมไม่เคยสงสัยพระคำของพระองค์ด้วย  
การผสมความคิดฝ่ายเนื้อหนังเข้าไป ผมสามารถเชื่อโดยไม่สงสัย  
ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพราะผมมีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของ  
พระเจ้าผู้ทรงรักษาผมให้หายจากโรคต่างๆ ของผมทั้งหมดรวดเร็ว  
ด้วยความเชื่อ นั่นผมฟังพระเจ้าด้วยการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวใน  
ทุกสถานการณ์และพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์เมื่อผมเชื่อ เมื่อเราฟัง  
พระเจ้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความคิดฝ่ายเนื้อหนัง พระองค์จะทรง  
กระทำการเพื่อเราอย่างแนใจ

เพื่อกำจัดความบาปทั้งหมดที่เรำทำด้วยความคิดของเรา อันดับแรก  
เราต้องทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ ใน 1 ยอห์น 2:16 บอกเราว่า “เพราะ  
ว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนัง และตัณหาของตา และ  
ความเย่อหยิ่งในชีวิต ไม่ได้เกิดจากพระบิดา แต่เกิดจากโลก”

เมื่อจิตใจเต็มไปด้วยความชั่วและลักษณะต่างๆ ที่เลียนแบบวิถีของ  
โลก จึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่ผู้คนจะเก็บงำความคิดฝ่ายเนื้อหนังเอาไว้เมื่อ  
มี “ตัณหาของเนื้อหนัง” ความต้องการฝ่ายโลกและความปรารถนาสิ่ง  
ต่างๆ ที่ตรงกันข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่นำคุณมาลงจาก  
นั้นผู้คนจะทำตามความต้องการเหล่านั้นและเมื่อความอยากของมนุษย์  
ที่เป็นคนบาปรุนแรงขึ้น เขาจะถูกกระตุ้นให้ทำตามความประพฤติฝ่าย  
เนื้อหนัง (กาลาเทีย 5:19-21) “ตัณหาของตา” เป็นลักษณะที่ปลุกเร้าจิตใจ  
คุณสิ่งที่คุณคลมมองเห็น ได้ยิน และมีประสบการณ์ผ่านสัมผัสต่างๆ ที่  
ทำให้เขาแสวงหาสิ่งของฝ่ายเนื้อหนังมากขึ้น เนื่องจาก “ตัณหาของตา”  
ผู้คนจึงอยู่ฝ่ายโลกและแสวงหาสิ่งที่ดีขึ้นไปด้วยตัณหาที่มากขึ้น

“ความเย่อหยิ่งในชีวิต” คือลักษณะที่มุ่งจะเอาตัวเองตามความ  
สนุกเพลิดเพลินที่เขามีในโลกนี้ “ความเย่อหยิ่งในชีวิต” นี้ผลักดันคุณที่  
ขกขูและโอ้อวดตนเอง แสวงหาการยอมรับ และไขว่คว้าหาชื่อเสียงและ  
อำนาจ เมื่อท่านกำจัดตัณหาของเนื้อหนัง ตัณหาของตา และความเย่อ  
หยิ่งในชีวิตทิ้งไป ท่านจะสามารถเก็บงำความคิดฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้า  
ทรงพอพระทัยเอาไว้ได้

## 3. พระเจ้าทรงจัดเตรียมมงกุฎอันงามไว้ให้เราในสวรรค์

เราจึงได้รับการยกโทษความบาปที่เรำกระทำในความคิดและเรา  
จะสามารถสวมมงกุฎอันงามเมื่อเราเข้าสู่สวรรค์ มงกุฎที่เตรียมไว้  
สำหรับเรามีอยู่หลากหลาย ประเภทของมงกุฎที่เรำแต่ละคนจะได้รับจะ  
ถูกกำหนดโดยลักษณะชีวิตที่เรำได้ดำเนิน

ยกตัวอย่าง มีมงกุฎที่ “ไม่เสื่อมสูญ” สำหรับผู้คนที่ได้ต่อสู้เพื่อจะ  
ละทิ้งความบาปของตนหลังจากต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับ  
ฟังความจริง (1 โครินธ์ 9:25) “มงกุฎแห่งสง่าราศี” สำหรับผู้คนที่ละทิ้ง  
ความบาปของตน ดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า และถวายสง่า  
ราศีแก่พระองค์ (1 เปโตร 5:4) และ “มงกุฎแห่งชีวิต” สำหรับผู้คนที่รัก  
พระเจ้ามากที่สุด สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าจนกระทั่งยอมตาย และได้รับการ  
ชำระให้บริสุทธิ์ด้วยละทิ้งความชั่วทุกรูปแบบ (ยากอบ 1:12; วิวรณ์  
2:10) นอกจากนี้ยังมี “มงกุฎแห่งความชอบธรรม” สำหรับทุกคนที่ได้  
รับการชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และทำหน้าที่ที่ได้รับจากพระเจ้าให้  
สำเร็จด้วยความเชื่อที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้า (2 ทิโมธี  
4:8)

วิวรณ์ 4:4 กล่าวถึง “ผู้อาวุโส” ในสวรรค์สวม “มงกุฎทองคำ”  
คำว่า “ผู้อาวุโส” ในที่นี้หมายถึงผู้คนที่มีความเชื่อเหมือนทองซึ่งไม่  
เปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าทรงยอมรับซึ่งเป็นคนที่ได้รับชำระให้บริสุทธิ์  
อย่างสมบูรณ์และสัตย์ซื่อในทุกด้าน ขึ้นอยู่กับระดับที่เขาได้รับการชำระ  
ให้บริสุทธิ์และขนาดแห่งความสัตย์ซื่อของเขา พระเจ้าจะประทาน  
มงกุฎชนิดต่างๆ แก่เขาแต่ละคน

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ด้วยการสวมมงกุฎหนาม พระ  
เยซูไม่เพียงทรงไถ่เราจากความบาปที่เรำทำด้วยความคิดของเราเท่านั้น  
แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้เราสวมมงกุฎอันงามในสวรรค์ด้วยเช่นกัน  
ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะทำลาย  
ความคิดฝ่ายเนื้อหนังที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ด้วยความ  
คิดฝ่ายวิญญาณและชื่นชมกับสง่าราศีที่เจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ใน  
สวรรค์

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเรำบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรมั่นในเซ็นทรัลริชเชอร์เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเรำได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดย พระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรมั่นในเซ็นทรัลริชเชอร์เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
การทรงบำบาศรัทษา - เราเชื่อว่าเรำได้รับการบาศรัทษาคายทุกข์อันน่าจากพระเจ้า โดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรมั่นในเซ็นทรัลริชเชอร์เชื่อว่าเรำได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมา ด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรมั่นในเซ็นทรัลริชเชอร์เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรมั่นในเซ็นทรัลริชเชอร์ประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
	“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้เรำทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวได้”

# เทศกาลแห่งพระคุณในความงดงามตามธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ “คำตอบและพระพรอย่างเปี่ยมล้น”

ในค่ายภาคฤดูร้อนมันมิน สมาชิกมันมินจากพื้นที่ทั้งหมดของเกาหลีและจากทั่วโลกประชุมร่วมกันและมีประสบการณ์กับคำตอบและพระพรของพระเจ้า ขอให้เราขอบพระคุณพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่มากขึ้นด้วยการแบ่งปันคำพยานของผู้คนที่ได้รับการรักษาโรคในค่ายครั้งก่อนๆ

## ค่ายภาคฤดูร้อนปี 2013

### “หูของลูกสาวของฉันเปิดออก”



**มัทนาธิกาจิงเจอร์ คิน แบนด์ (วัย 33 ปี)**  
คริสตจักรมันมินสำหรับคนหูหนวกปีหนึ่ง ประเทศมาเลเซีย

สามีฉันกับฉันเป็นคนหูหนวก เราไม่ต้องการให้ลูกสาวของเราเป็นคนหูหนวกแต่ในเดือนเมษายนปี 2013 ผลการตรวจของหมอชี้ให้เห็นว่าสโกลากสาวของฉันเป็นคนหูหนวกเช่นกัน พวกเราเศร้าใจมากแต่เราก็มีความเชื่อว่าจะได้รับการรักษาให้หายถ้าเราได้รับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโสคร.แจร์ร็อก

ลิ ดังนั้น เราจึงไม่เสียกำลังใจและเตรียมพร้อมสำหรับการเขาค่ายภาคฤดูร้อนมันมินด้วยใจโหยหา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2013 เราเดินทางมาประเทศเกาหลี ในขณะที่เราอยู่ในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียล สโกลาร์ของขึ้นอย่างฉับพลัน มองไปรอบๆ และเคลื่อนไหวไปมาอย่างมากมายแม้ว่าปกติเธอเป็นคนที่ไม่สงบนิ่งมากก็ตาม ในวันที่ 2 สิงหาคม เธอรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโสและเริ่มแสดงตัวเธอออกมาโดยฉับพลัน

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2013 เราอยู่ในการสัมมนาระหว่างค่ายภาคฤดูร้อนมันมิน หลังจากกล่าวคำเทศนาเสร็จ ศิษยาภิบาลอวูโสอธิษฐานเผื่อผู้ป่วย และการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับเรา เมื่อมีการถามลูกสาวของฉัน เธอพยักหน้า เมื่อมีคนเรียกชื่อเธอ เธอหันกลับไปดูและพยายามค้นหาคนที่เรียกชื่อเธอ ฉันมีความสุขมากจนฉันเดินตรงไปที่เวทีและเป็นพยานถึงการรักษาของเธอด้วยน้ำตา ฮาเลลูยา ตอนนี้อยู่สโกลาอายุห้าขวบและเธอกำลังเติบโตขึ้นอย่างฉลาดปราดเปรื่องในองค์พระผู้เป็นเจ้า ยิ่งกว่านั้น ในค่ายภาคฤดูร้อนปีนี้ฉันเองก็เริ่มได้ยินเสียงผ่านทางหูของฉันดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ฉันขอบพระคุณและถวายสงาราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงซนมอยู่



กับสโกลาในปี 2017

## ค่ายภาคฤดูร้อนปี 2014

### “ฉันเดินทางจากฝรั่งเศสมายังเกาหลีอีกครั้งด้วยใจที่โหยหา”



**คุณเบียน รูเอิน ลี (วัย 46 ปี)**  
คริสตจักรมันมินอิลเดอพรองซ์

ฉันเข้าร่วมการนมัสการของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (www.gcntv.org) ในปารีส ประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับผู้คนที่ยังรอคอยพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ เมื่อใดก็ตามที่ฉันมาเยี่ยมเกาหลีฉันได้รับพระพรอย่างอัศจรรย์

ในเดือนมิถุนายนปี 2014 เมื่อฉันจับมือทักทายกับศิษยาภิบาลอวูโสคร.แจร์ร็อก ลิ ฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคลูโซฟท์กล้ามเนื้ออักเสบ โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง และโรคเหงือกอักเสบ ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันนั้นได้รับปลดปล่อยจากอาการเส้นเลือดอุดตันรุนแรงในระหว่างค่ายภาคฤดูร้อนมันมิน อาการนั้นรุนแรงมากจนฉันต้องสวมสายรัดหัวเมื่อเวลาห้าโมงและกินยาแก้ปวด ฉันไม่กล้าสวมกระโปรงเพื่อซ่อนสิ่งนั้นเอาไว้ แต่ฉันได้รับการรักษาให้หายจากอาการนั้นอย่างสมบูรณ์ ฮาเลลูยา

ในค่ายภาคฤดูร้อนปี 2015 ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือฉันและฉันรู้สึกอ่อนไหวทั้งร่างกายและได้รับการรักษาให้หายจากโรคลูโซฟท์กล้ามเนื้ออักเสบของต่อมไขมันที่หนังศีรษะของฉัน อาการนี้ทำให้ฉันคันมากเป็นเวลาเก้าเดือน ฉันมีฝีที่หนังศีรษะและมีเลือดและสะเก็ดปกคลุมหนังศีรษะของฉัน แต่อาการนี้หายสะอาดในค่าย เมื่อพระเจ้าทรงเทพพระคุณของพระองค์มาเหนือฉัน ระยะทางระหว่างฝรั่งเศสกับเกาหลีไม่ได้ห่างไกลสำหรับฉันอีกต่อไป ฉันขอบพระคุณและถวายสงาราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานพระคุณแก่ฉันอย่างบริบูรณ์



ที่มูจูในปี 2017

## ค่ายภาคฤดูร้อนปี 2015

### “ลูกชายของผมได้รับการรักษาให้หายจากโรคออทิสซึม”



**มัตนายกจุนก คิม (วัย 41 ปี)**  
คริสตจักร 12 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

ลูกชายของผมได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ 1 เมื่อครั้งที่เขาอายุได้ 20 เดือน คาดว่าความบกพร่องของเขาจะเป็นโรคออทิสซึมสาเหตุของโรคไม่ได้รับการเปิดเผยทางการแพทย์ แต่ผมได้ยินในคริสตจักรว่าในฝ่ายวิญญาณ โรคนี้มีต้นเหตุมาจากความบาปของพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่ได้รับการชำระ

ให้บริสุทธิ์ ลูกของเขาก็สามารถรับการรักษาให้หาย ผมเริ่มมองย้อนกลับไปดูชีวิตในความเชื่อของผมในเวลานั้น ผมไม่ได้รักษาแม่กระทั่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยใช่ตารางธุรกิจที่ยุ่งเหยิงเป็นข้อแก้ตัว ผมเริ่มต้นเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลกับภรรยาของผม ผมกลับใจทุกคืนและรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโสสำหรับผู้ป่วยโดยมีลูกชายของผมอยู่ในจิตใจในทุกช่วงของการนมัสการ หลังจากนั้น ลูกชายของผมเริ่มสบสายตากับเราและสื่อสารกับเราแม้เขาไม่สามารถทำสิ่งนั้นยังเขาหรือฟังความเชื่อของผมขึ้นมาใหม่มากขึ้นเท่าใด ลูกชายของผมก็มีอาการดีขึ้นเท่านั้น เขาเข้ารับการรักษาออทิสซึมอีกครั้งหนึ่งก่อนเขาโรงเรียนระดับประถม ผลการตรวจชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นปกติในทุกด้านยกเว้นความสามารถในการพูดเป็นถ้อยคำ ความสามารถทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการรับรู้กาลเทศะของเขาดีกว่าเด็กปกติซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ผมประหลาดใจมาก

ในเดือนสิงหาคมปี 2015 เขาพัฒนาดีขึ้นในทุกด้านในช่วงการจัดค่ายภาคฤดูร้อนมันมิน ผมขึ้นไปยังเวทีกับเขาและให้คำพยานของเขา ความสามารถในการเรียนรู้อ่านหนังสือของลูกชายของผมพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและเขาเติบโตเป็นเด็กฉลาดที่เห็นอกเห็นใจคนอื่น ผมขอบพระคุณและถวายสงาราศีแด่พระเจ้า



ที่มูจูในปี 2017

## ค่ายภาคฤดูร้อนปี 2016

### “ผมถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากได้รับการรักษาให้หายจากโรคหลอดเลือดจอตาแตก”



**มัตนายกซางโฮ หม่า (วัย 55 ปี)**  
คริสตจักรภาคภาษาจีน คริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

เนื่องจากผมทำงานในสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองและปัจจัยแวดล้อมไม่ค่อยดี สายตาของผมจึงแย่ลง ในเวลาเดียวกัน เมื่อสี่ปีก่อน สิ่งต่างๆ เริ่มพร่ามัวที่ตาข้างซ้ายของผมและมีเส้นแนวตั้งสีดำอยู่ตรงกลางการมองเห็นของผม ผมสามารถมองเห็นเพียงสองในสามส่วนในการมองเห็นของผมผ่านสายตา ผมทราบว่าผมเป็นโรคหลอดเลือดจอตาแตกและหมอบอกให้ผมเข้ารับการรักษา ผมงัดว่าตาของผมจะบอดสนิทถ้าการผ่าตัดล้มเหลวเนื่องจากความกลัวผมจึงมีชีวิตอยู่กับปัญหาเรื่องสายตาแต่ถึงนั้นจะไม่สะดวกสบายนัก จากนั้นการมองเห็นของตาข้างซ้ายของผมเริ่มไม่ชัดเจนและแยลงอย่างรวดเร็ว ผมมีความยุ่งยากมากมายในชีวิตประจำวัน

ในเวลาเดียวกัน ผมเข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2016 ในการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้าผมร้องเพลงสรรเสริญแห่งการกลับใจ ผมหลับตาของผมและกลับใจจากการเป็นมิตรกับโลกและการไม่ได้นับในชีวิตด้วยพระคำ ผมหลังนี้ตาอย่างไม่ขาดสาย เมื่อผมรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวูโส ผมลืมตาขึ้นเพื่อจะเช็ดน้ำตา จากนั้นผมประหลาดใจมาก เส้นสีดำที่เคยมองเห็นในตาข้างซ้ายของผมหายไปและสิ่งต่างๆ เริ่มดูชัดเจนมาก ฮาเลลูยา

ระดับสายตาของผมก่อนหน้านี้คือ 0.3/1.5 แต่ตอนนี้การมองเห็นพัฒนาดีขึ้นเป็น 1.5/1.5 ผมสามารถมองเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจน ผมหวังว่าผมจะกลายเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงในฐานะสมาชิกมันมิน ผมขอบพระคุณและถวายสงาราศีแด่พระเจ้าแห่งความรัก



ในปี 2017

## การแข่งขันกีฬามันมิน ลมเย็นสร้างความสดชื่นให้กับจิตใจและร่างกายของเรา

ในวันที่สองของค่ายภาคฤดูร้อนมันมินปี 2017 มีการจัดแข่งขันกีฬามันมิน คริสตจักรเขตใหญ่ที่หนึ่งซึ่งรวมถึงคริสตจักรจีนและคริสตจักรต่างประเทศ คริสตจักรเขตใหญ่ที่สอง คริสตจักรเขตใหญ่ที่สาม และทีมคริสตจักรสาขาแข่งขันกัน

ทีมเหล่านี้แข่งขันชิง 24 เหรียญทองในการแข่งขันสิบรายการ ได้แก่ ชักคะเชอ กลิ้งลูกโป่ง แบดมินตัน วิ่ง 100 เมตร วอลเลย์บอล

ฟุตบอลสนามเล็ก วิ่งทางไกล มวยปล้ำ จั๊กข้อ และวิ่งผลัด

ปีนี้ทีมคริสตจักรสาขาเป็นผู้ได้รับชัยชนะในการแข่งขัน โดยทำได้สิบสองเหรียญทอง รางวัลการเชียร์เป็นของคริสตจักรเขตใหญ่ที่สาม รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม (ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง) เป็นของคุณเคทเพ ยาคอบและคุณมเวเนควา แคทเธอรัน ทั้งสองคนมาจากคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์มันมินในโรบี

เพราะพระเจ้าทรงปกคลุมดวงอาทิตย์ไว้ด้วยเมฆและทำให้มีสายลมเย็นพัดมาอย่างต่อเนื่อง สมาชิกจึงสามารถมีความสุขกับการแข่งขันมากขึ้น เขาชื่นชมยินดีเมื่ออีกทีมหนึ่งที่ได้รับชัยชนะและแสดงความยินดีกับชัยชนะของคนอื่น เขาแข่งขันในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความดี และสันติสุขในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า



## การนมัสการและการสรรเสริญรอบกองไฟไฟของพระวิญญูณ บริสุทธิลงมาในท่ามกลางการสรรเสริญพระเจ้า

ในวันที่สาม ศิษยาภิบาลอวาโซ ดร.แจร์อ็อก ลีนำการนมัสการและการสรรเสริญรอบกองไฟไฟพร้อมกับผู้นำที่เป็นผู้ช่วย นั่นคือ ศิษยาภิบาลยูริ โดและคุณจองจิน กิม คณะกรรมการพันธกิจศิลป์เป็นผู้กำกับรายการ โดยมีหัวข้อใหญ่ว่า “สรรเสริญและนมัสการ” (หัวข้อรอง “เรารักเจ้า ผู้แกะของมันมิน”) ในระหว่างรายการ สมาชิกเตือนตนเองให้ระลึกถึงความรักและการเสียสละของผู้เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยให้เขาโหยหาและมุ่งหน้าไปสู่ศฤหาสนของผู้เลี้ยงในนครเชรูซาเล็มใหม่ แนวคิดโดยรวมของกิจกรรมนี้มีจุดมุ่ง

หมายเพื่อจะบอกว่าผู้คนที่เป็ผลของผู้เลี้ยงจะสรรเสริญและนมัสการพระเจ้ากับผู้เลี้ยงในศฤหาสนของท่านในนครเชรูซาเล็มใหม่

เวทีมีอยู่สองส่วน (ส่วนในและส่วนนอก) ซึ่งแสดงถึงโลกกับพื้นที่ของผู้เลี้ยง และความมืดกับความสว่างตามลำดับจากมีสองส่วนเช่นกัน (จากหลักและฉากรอง) ในรูปทรงของไม้กางเขนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทางผ่านระหว่างพระเจ้ากับเรา

มีการแสดงพิเศษหลายชุด มีเทคนิคการใช้ทรายเพื่ออธิบาย

ถึงนิมิตของมันมินซึ่งจะปกคลุมโลกทั้งโลกด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างขึ้นใหม่ และสมาชิกแห่งคณะกรรมการพันธกิจศิลป์แสดงการเต้นรำภายใต้หัวข้อ “ทุกคนจากทุกชนชาติ”

ในช่วงเริ่มรายการ ศิษยาภิบาลอวาโซ ดร.ลีบอกกับผู้เข้าร่วมว่าไฟของพระวิญญูณบริสุทธิจะลงมาและพระราชกิจแห่งการรักษาโรค คำตอบ และพระพรจะเกิดขึ้นกับเขา จากนั้นท่านอธิษฐานเพื่อเขาอีกเพื่อให้เขามีความหวังสำหรับนครเชรูซาเล็มใหม่มากขึ้นและวิ่งแข่งด้วยความร้อนรนมากขึ้น สมาชิกถวายจิตใจของเขาผ่านการร้องเพลงและการเต้นรำ



### หากท่านต้องการรู้จักกับเรา สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆ เหล่านี้

1. [www.manminthailand.com](http://www.manminthailand.com)
2. วิธีเข้า ชมดูการถ่ายทอดสดการนมัสการของมันมินเชียงราย  
- เข้าไปที่ [www.manminthailand.com](http://www.manminthailand.com) ---> คลิกที่ รูป YouTube
3. การปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ Asiasat 5 F 3840 H / Sym 29720
4. เว็บไซต์ คริสตจักรมันมิน กรุงโซล เกาหลีใต้  
[www.manmin.org](http://www.manmin.org)--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)
5. หากท่านต้องการหนังสือที่ ศิษยาภิบาลอวาโซ เขียน ให้ติดต่อตาม ที่อยู่ ที่ระบุนี้

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย  
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเชิร์ช

121/474 บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง  
จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 085-6591162 (คุณณฎกร), 088-5710997 (คุณนราภรณ์)

E-mail: [manmincr@gmail.com](mailto:manmincr@gmail.com)

Thai